

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đại biểu, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy. Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phụ nữ các cơ quan Tỉnh ủy phải nắm chắc các nghị quyết để triển khai, quán triệt, truyền tải, thông tin đầy đủ đến cơ sở, tham mưu các giải pháp thực hiện nghị quyết đúng, trúng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin; không bằng lòng với những gì mình có, tự bồi dưỡng, tự học hỏi đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy và từng cơ quan, đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện tạo nên khí thế thi đua sôi nổi; thường xuyên chăm lo sức khỏe, giúp đỡ nhau, cùng nhau thi đua, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ trên lĩnh vực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và gia đình cho cán bộ, hội viên.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

giải pháp về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ, thực hiện nghiêm Luật số 14 và Nghị định số 137; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác tuyển quân. Đồng thời, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.684 tỷ đồng, đạt 97,27% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 262,6 tỷ đồng, đạt 17% dự toán. Công tác văn hóa, xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, đúng luật.

Tháng 3/2021, thành phố tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, dự án trọng điểm theo kế hoạch; tập trung công tác thu, chi ngân sách; tăng cường chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Cháy cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Quý Đôn



Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 4/3, tại số nhà 72 đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) kinh doanh tạp hóa đã xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động 2 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 20 phút triển khai đồng bộ các biện pháp, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

PHẠM HÙNG

KÝ KẾT KẾ HOẠCH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 5/3, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng

cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao sự hài lòng của nhân dân; góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, năm 2021, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận và công tác dân vận chính quyền với trọng

tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, chương trình phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cần chú trọng phối hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công, phù hợp với thực tế, thiết thực và hiệu quả.

LƯU NGÂN

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình sâu bệnh hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần tập trung cao độ chỉ đạo và hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa xuân, cây màu xuân bằng các biện pháp: vệ sinh đồng ruộng; điều tiết nước theo phương châm nông - lợ - phơi. Với diện tích lúa cấy trước tiết lập xuân cần chia lượng phân thúc làm hai lần bón để kéo dài thời gian sinh trưởng, hạn chế lúa trở trong tháng 4; với diện tích lúa đại trà, khi lúa bắt đầu ra lá mới bón thúc bằng các loại NPK chuyên thúc, bón thúc trước ngày 20/3. Khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra

đồng ruộng để phát hiện sớm, phòng, trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Phần đầu gieo trồng 10.839ha cây màu hè, trong đó 1.195ha trên đất ghe, trong đó 1.195ha trên đất hai lúa, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ hè, mở rộng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn theo nhu cầu của thị trường.

* Đến nay, huyện Đông Hưng đã hoàn thành gieo cấy trên 11.200ha lúa xuân. Hiện lúa đang bén rễ, hồi xanh, để triển tốt, những ngày này,

các xã đã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra đồng ruộng và mật độ sâu bệnh hại lúa để tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc, bảo vệ lúa. Bà con nông dân cũng tích cực thăm đồng, giữ nước đều trên mặt ruộng và tập trung làm cỏ, bón thúc, kiểm tra sâu bệnh gây hại trên diện tích ruộng của gia đình mình. UBND huyện yêu cầu khi chăm sóc lúa, bà con cần phân loại các trà lúa để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Với diện tích cấy trước tiết lập xuân đang cần tập trung bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh và bón bổ sung thêm kali để tăng đề kháng cho lúa. Bên cạnh đó, HTX DVNN các xã phối hợp cùng xã viên tổ chức

thường xuyên, liên tục các đợt diệt chuột trên quy mô lớn bằng các biện pháp thủ công và thuốc hóa học. Các ngành liên quan, các địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt các tình huống phát sinh gây bất lợi cho sản xuất tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa xuân.

* Đến nay, trên 11.200ha lúa xuân của huyện Kiến Xương đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để bảo đảm cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung diệt chuột và thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa.

Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy lúa xuân, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất

bằng biện pháp thủ công và dùng thuốc hóa học; trong đó triển khai đồng loạt việc diệt chuột bằng thuốc hóa học từ ngày 25/2 - 5/3 theo hướng dẫn của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đến nay, 100% diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đã được diệt chuột từ 2 lần trở lên, trong đó đã thu mua được 36.500 đôi chuột. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện yêu cầu các địa phương tranh thủ lịch xả nước đợt 3 của các hồ thủy điện để lấy nước và trữ nước trong hệ thống bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng không để lúa bị khô hạn. Tập trung bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, chú trọng bón bổ sung kali để tăng sức đề kháng của cây lúa với sâu bệnh hại.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ
Điện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ tử nạn năm 2021

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nguyên quán	Năm hy sinh	Cấp bậc, chức vụ	Đơn vị khi hy sinh	Tóm tắt trường hợp hy sinh
1	Bùi Đài	28/4/1915	Đông Lâm, Tiên Hải	28/10/1953	Không rõ	Mặt trận Điện Biên Phủ	Mất tin mất tích, đến nay chưa có chứng cứ phân biệt, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ.
2	Vũ Văn Định	1927	Thụy Phong, Thái Thụy	30/9/1945	Chiến sĩ giải phóng quân	Khu Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội	Trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ Khu Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
3	Trần Trú	1904	Vũ Lăng, Tiên Hải	6/2/1951	Du kích xã	Đội Du kích thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từ năm 1954 là xã Vũ Lăng, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	Ông Trần Trú tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 thuộc tổ chức hoạt động cách mạng tự vệ chiến đấu thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từ năm 1937 - 1940 tham gia Hội thanh niên dân chủ làng Vũ Lăng Trình Phố là tự vệ chiến đấu, du kích xã. Năm 1940 - 1945 bị tù đày ở Thái Bình, Nam Định, Hòa Lồ. Năm 1945, vượt ngục, tiếp tục tham gia lực lượng du kích thôn Vũ Lăng, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương. Ngày 2/6/1951 trong khi hóa trang là người đi cây để làm viễn tiêu theo dõi địch đóng ở Bốt Trà Lý và Bốt Rục Dương thì bị chỉ điểm, địch phát hiện, bắt đưa về Bốt Trà Lý để tra khảo nhưng ông không khai báo gì. Ngày 2/6/1951, giặc Pháp đưa ông ra Đê Trà Lý bắn.
4	Nguyễn Quang Ân	1913	Tiên Phong, thành phố Thái Bình	1933	Nguyên là thanh niên yêu nước, học sinh trường trung học cơ sở Minh Thành, thị xã Thái Bình đã được giác ngộ cách mạng, được đứng trong hàng ngũ "những người cảm tình" của Học sinh đoàn.	Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, Đoàn Thanh niên công sản Đông Dương thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Ông Nguyễn Quang Ân (tức Giám) được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, Chi bộ Đảng cộng sản thị xã Thái Bình giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia rải truyền đơn ở thị xã Thái Bình vào đêm 30/4/1930, ông bị bọn tay sai đế quốc bắt giam và kết án 3 năm tù tại nhà tù Sơn La. Trong suốt thời gian ở nhà tù Sơn La, mặc dù bị tra tấn nhưng ông không chịu khuất phục, không khai báo. Ông hy sinh tại nhà tù và qua cuối năm 1933.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Khẩn trương phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Từ ngày 27/2 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò. Để xử lý dịch bệnh, ngành Nông nghiệp và các địa phương đang tích cực triển khai khẩn cấp các biện pháp khoanh vùng dập dịch, phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn lây lan nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Ở dịch VDNC đầu tiên phát sinh tại một hộ chăn nuôi bò tại thôn Nguyệt Giám, xã Minh Tân (Kiến Xương). Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương đã nhanh chóng xác minh tình hình dịch bệnh, kiểm tra lâm sàng và tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh. Khi mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với vi rút gây bệnh VDNC, huyện Kiến Xương đã khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND

huyện cho biết: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác khoanh vùng dập dịch, tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực công cộng, hộ chăn nuôi có bò ốm và khu vực xung quanh; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh VDNC trên đàn trâu, bò và các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chỉ đạo xã Minh Tân rà soát, nắm bắt, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức cho hộ chăn nuôi

có bò ốm ký cam kết quản lý chặt chẽ đàn bò, không được giết mổ, bán chạy, không cho tiếp xúc với vật nuôi của các hộ xung quanh. Yêu cầu các xã, thị trấn rà soát tổng đàn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua kiểm tra, theo dõi đến nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện thêm trâu, bò nghi mắc bệnh VDNC.

Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh ước đạt hơn 57.000

THANH HUYỀN



Hộ chăn nuôi có bò mắc bệnh thực hiện quản lý, cách ly vật nuôi, không được giết mổ, bán chạy, không cho tiếp xúc với vật nuôi của các hộ xung quanh.

Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò

1. Dấu hiệu nhận biết:

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò là bệnh do virus gây ra, đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là trâu, bò mắc bệnh có biểu hiện sốt cao, hình thành các nốt sần hình tròn, chắc và nhô cao có đường kính từ 2 - 5cm trên da, đặc biệt là ở da đầu, cổ, chân, bầu vú, cơ quan sinh dục và đáy chậu trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu phản ứng sốt. Các nốt sần lớn có thể bị hoại tử, cuối cùng là xơ hóa và tồn tại trong vài tháng, để lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn.

2. Để phòng bệnh hiệu quả, người chăn nuôi cần áp dụng đầy đủ, đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học:

- Chỉ chọn mua con giống ở những cơ sở giống được cấp phép, an toàn dịch bệnh, có uy tín, con giống khỏe mạnh và có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò và sản phẩm trâu, bò không rõ nguồn gốc, trâu, bò ốm hoặc nghi mắc bệnh.
- Trâu, bò mua về phải nuôi cách ly từ 2 - 3 tuần để theo dõi, xử lý khi trâu, bò có biểu hiện bất thường và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
- Kiểm soát tốt hoạt động ra vào khu vực chăn nuôi gồm con giống, người chăn nuôi, khách tham quan, thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, sản phẩm và chất thải chăn nuôi, động vật khác...
- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, thu gom phân rác, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phun thuốc khử trùng từ 1 - 2 lần/1 tuần; đồng thời phun thuốc tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng... thường xuyên.
- Cho trâu, bò ăn thức ăn, nước uống sạch đầy đủ và phù hợp theo lứa tuổi.
- Bổ sung khoáng chất, vitamin để chống stress cho trâu, bò khi thời tiết thay đổi đột ngột, sau khi vận chuyển hoặc khi tiêm vắc-xin.
- Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn trâu, bò. Khi có trâu, bò ốm nghi mắc bệnh viêm da nổi cục thì báo ngay cho cán bộ thú y và làm theo hướng dẫn, tuyệt đối không bán chạy.